

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số /UBND

V/v tiếp tục thực hiện một số
biện pháp cấp bách về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong
sinh hoạt, hoạt động tôn giáo

Cẩm Long, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Giáo xứ Ngọc Đường

Thực hiện Công văn số 1981/UBND-VP ngày 23/8/2021 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca dương tính Covid-19 (F0) trên cả nước đang ở mức cao với hàng nghìn ca mỗi ngày, (ngày gần nhất 22/8 có 11.214 ca nhiễm mới). Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 24/CD-UBND về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó kể từ 12 giờ 00' ngày 12/8/2021 tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; yêu cầu tối đa việc tụ tập đông người.

Ngày 16/8/2021 Tòa giám mục Thanh Hóa có Thông báo về việc tạm dừng cử hành thánh lễ có đông người tham dự.

Trước tình hình trên, UBND xã Cẩm Long đề nghị các cơ sở tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp; chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; không tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang trong tín đồ và nhân dân.

2. Hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại gia đình; xem xét tạm dừng các lễ nghi, sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tập trung hoặc hạn chế tối đa các sinh hoạt tôn giáo tập trung; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế (5K); tiếp tục triển khai việc áp dụng các hình thức sinh hoạt tôn giáo, thuyết giảng, giảng lễ online, trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác để phục vụ,

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

4. Đề nghị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, ủng hộ về vật chất và tinh thần; chung tay với các cấp chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong các vùng dịch, nhất là những người lao động nghèo, mất việc, không có khả năng lao động và đã hết nguồn dự trữ.

Trên đây là một số nội dung tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sinh hoạt và hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Huệ